

รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๑๖๗ - ๖/๒๕๖๑

วันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องดวงกมล โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต

ผู้มาประชุม

๑	รองศาสตราจารย์สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒	ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมณะเศวต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๓	ศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๔	ศาสตราจารย์ตุลิต เครืองาม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๕	รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาลิก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๖	นายชุมพล เทียงธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๗	นายนิพนธ์ ภิญโญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๘	นายพนมภูริ หุตะเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐	นายสลิล โตทับเที่ยง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๑	นายดำรงค์ เจริญกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๒	นางสาวนภาพร เรืองสกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ	
๑๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)	
๑๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏา พรหมณชัยูเอม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)	
๑๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตร นามเสน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ)	
๑๗	รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	
๑๘	อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะศิลปศาสตร์)	
๑๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ)	
๒๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อรุณพันธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อินทรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	

๒๓	อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิช ขำเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๕	อาจารย์ไพโรจน์ แสงอำไพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๗	นางตรุณี ลีสิน	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๘	นางสฤณธรณ์ หมัดหมั่น	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม

๑	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์	นายกสภามหาวิทยาลัย (ลาประชุม)
๒	ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ)
๓	ศาสตราจารย์สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ)
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม	กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีณรส	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒	นายมงคล ลีสิน	ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
๓	นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔	นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณณะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๕	นางสาวศิริวรรณ ทิพรรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖	นายเฉลิมพล นกน้อย	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๗	ว่าที่ร้อยตรีเชาว์วรรณ ศรีทอง	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑	อาจารย์พิทักษ์ สติธรรมณะ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
---	--------------------------	--

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนู่น้อย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ลาประชุม การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย จึงปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุม

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๖๗ - ๖/๒๕๖๑ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑. เรื่องที่ประธานแจ้ง

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง

- ไม่มี -

๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

๑.๓.๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำรายงานประจำปีต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ตลอดทั้งปี ในการนี้ รายงานประจำปี ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขอมอบรายงานประจำปี ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้อ้างอิงและเผยแพร่ต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๓.๒ ขอเพิ่มวาระการประชุม จำนวน ๑ วาระ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมฯ ขอเพิ่มวาระ จำนวน ๑ วาระ ในการประชุมคราวนี้ โดยขอเพิ่มวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยบรรจุในระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ วาระที่ ๘.๑

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๔ เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้รับเชิญจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งได้มีการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ เพื่อผลิตนักบินพาณิชย์ ดังนั้นการมีสนามบินชุมพรอยู่ติดกับสถาบัน จึงสามารถเป็นสถานที่ฝึกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เรื่องสนามบินที่น่าสนใจแล้ว ในจังหวัดชุมพรยังมีเรื่องที่น่าสนใจคือ จังหวัดชุมพรมีสถาบันเรียนดำน้ำโดยหลักสูตรของสถาบัน PADI ซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการออกใบอนุญาต และมีอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงมีความเห็นกันว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ น่าจะมีการเปิดในสาขาวิชาการดำน้ำ โดยอาจจัดทำเป็นหลักสูตรที่ดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลปะการัง เป็นต้น

นายชุมพล เทียงธรรม ยังกล่าวอีกว่า เรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องพัฒนาอีกเรื่อง คือ เรื่องธุรกิจ การเดินเรือ ซึ่งตนได้ประสานกับเรือลมพระยา โดยวางแผนให้เกิดเรื่องการเดินเรือ โดยจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ สำหรับมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการเปิดหลักสูตร การเดินเรือด้วย เพราะมหาวิทยาลัยฯ มีอาณาเขตติดต่อกับฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เหมาะแก่การเปิดหลักสูตรนี้ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ก็กำลังจะเปิดรับในสาขานี้ และจะมีการเชิญเจ้าของเรือลมพระยาไปเป็นอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจหากทั้งสองสถาบันจะมีความร่วมมือกัน

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๖๖ - ๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๖๖ - ๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน วิทยาเขตตรัง ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง โดยให้แก้ไขข้อความดังนี้

- แก้ไขข้อความในหน้า ๗ วาระที่ ๑.๔.๕

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง บรรทัดที่ ๗

จาก แต่ได้รับแจ้งจากว่าอัยการว่าเป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน

เป็น แต่ได้รับแจ้งจากอัยการว่าเป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง สืบเนื่อง

๔. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

๔.๑ ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ปัญหาการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ของ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พรหมณัฐชอุ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้กล่าวว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๖ - ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๑.๔.๕ เรื่องปัญหาการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ของ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งบัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการและมีความคืบหน้าคือ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องสถานะทางคดีดังกล่าว พร้อมนำชี้แนวเขตพื้นที่การก่อสร้างและสภาพอาคารปฏิบัติการ และหลังจากนั้น ได้ประชุมหารือเพื่อชี้แจงสถานะคดีต่างๆ และเพื่อที่จะมาสรุปประเด็นนำเสนออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการครั้งสุดท้าย โดยจากการประชุมร่วมกัน ที่ประชุมได้มีการสรุปออกเป็น ๔ ประเด็น เพื่อที่จะเสนอให้รัฐมนตรีสั่งการประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ มหาวิทยาลัยฯ ยืนยันว่า มหาวิทยาลัยฯ ยังมีความต้องการขออนุญาตใช้พื้นที่ ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมสรุปว่าประเด็นนี้ค่อนข้างยาก เนื่องจากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย ติดขัดในเรื่องของคดีแพ่ง

ประเด็นที่ ๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้อำนาจในการทบทวน ซึ่งประเด็นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
ประเด็นที่ ๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำไปใช้ประโยชน์เอง

ประเด็นที่ ๔ มหาวิทยาลัยฯ มีการลงนามความร่วมมือ MOU กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำอาคารดังกล่าวมาปฏิบัติงานร่วมกัน ก็จะทำให้งบประมาณที่ก่อสร้างไม่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันในประเด็นที่ ๔ พร้อมกันนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รวบรวมข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเสนอกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมายต่อไป

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง

นายนิพนธ์ ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่าเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ตนและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูก่อวิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าพบอัยการจังหวัดตรัง เพื่อติดตามในเรื่องของคดีแพ่ง ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการฟ้องคดีและยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ซึ่งประเด็นดังกล่าวควรจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อขอฟ่อนผันการใช้พื้นที่มาหลายปีแล้ว แต่เนื่องจากว่าในขณะนั้นคดียังไม่แล้วเสร็จ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งในคดีอาญานั้น สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง ได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง เนื่องจากขาดเจตนา ซึ่งขณะนี้ก็จะเหลือเพียงประเด็นเดียว คือ คดีแพ่ง และตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้มหาวิทยาลัยฯ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับห้างหุ้นส่วน จำกัด มหานครการช่าง พร้อมดอกเบี้ย เป็นจำนวนเงินเกือบ ๗๒ ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องชดใช้เพราะมีผลผูกพันตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว แต่เนื่องจากว่าতিরเปรียบเทียบทางราชการว่าจะใช้เงินจากส่วนใดไปจ่าย เพราะเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้มานั้น ก็ถูกเรียกคืนไป ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงต้องเอาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ มาจ่าย แต่ต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ก่อน และหากว่ามหาวิทยาลัยฯ จ่ายเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดชอบละเมิดต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเพิ่มเติมว่า จากการประสานกับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าว มีตัวเลือกอยู่ ๒ แนวทาง ดังนี้ แนวทางแรกคือการใช้อำนาจของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการตามแนวทางที่ ๔ ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พรหมณัฐชอุม ได้กล่าวถึง เพื่อให้การใช้ประโยชน์ของพื้นที่เกิดขึ้นเร็วที่สุด และอีกแนวทางที่เป็นปัญหาอยู่ คือ การขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งติดปัญหาในเรื่องของคดีอยู่ ซึ่งความเป็นไปได้คงจะเป็นแนวทางแรก ซึ่งเป็นอำนาจที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสามารถดำเนินการได้ และทำร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การดำเนินการใช้พื้นที่ในลักษณะที่จะมีประโยชน์ร่วมกัน ควรจะเน้นในทางวิชาการเป็นหลัก โดยมหาวิทยาลัยฯ ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทางด้านระบบนิเวศ หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ร่วมกัน

๒. การที่มหาวิทยาลัยฯ จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกันกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรจะให้ประเด็นในเรื่องของคดีแพ่งยุติเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคาราคาซัง

๓. หากมหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยฯ จะสามารถดำเนินการทางด้านวิชาการ หรือสร้างหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับการรับมือภาวะโลกร้อนได้ นอกจากจะได้งบประมาณสนับสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว จะมีองค์กรต่างประเทศที่จะมาช่วยในเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนด้วย แต่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องเตรียมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว หากสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ รายได้ทางด้านวิชาการก็จะตามมา

๔. มหาวิทยาลัยฯ ควรเตรียมการในเรื่องของเอกสารที่จะใช้ในการความร่วมมือ MOU กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้พร้อม

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการอย่างเร่งด่วน

๔.๒ การดำเนินการในเรื่องของการใช้ถุงพลาสติก การพัฒนาเชิงพื้นที่ การวิจัยเชิงพื้นที่ และการบริหารจัดการพื้นที่

นางสาวนพพร เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวใน ๓ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๖ - ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวาระเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ได้กล่าวถึงการที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องให้ความสำคัญและเป็นต้นแบบ ในเรื่องของการจัดโครงการที่จะลด ละ การใช้ถุงพลาสติก ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติรับทราบ นั้น จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป

ประเด็นที่ ๒ เรื่องการพัฒนาเชิงพื้นที่ การวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณสำหรับการพัฒนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการนำเรื่องดังกล่าวบรรจุไว้ในร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) แล้วหรือไม่ โดยพื้นที่ที่น่าสนใจคือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ และเชิญชวนมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกพื้นที่มาร่วมกันบูรณาการพัฒนา โดยขอความร่วมมือจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการทำออกมาตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นผลงานชิ้นสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงห้าปีข้างหน้า

ประเด็นที่ ๓ เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ในภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีพื้นที่เป็นจำนวนมาก หากมหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการพื้นที่เหล่านั้น ก็จะทำให้เกิดรายได้เพิ่มเติม นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีคณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งดูแล วางแผนในเรื่องของการสร้างรายได้หรือทำประโยชน์จากที่ดิน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าตามที่นางสาวนวพร เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวถึงใน ๓ ประเด็นนั้น ในประเด็นของการใช้ถุงพลาสติก ขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงาน ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะได้นำมารายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป ส่วนในประเด็นเรื่องการพัฒนาเชิงพื้นที่ การวิจัยเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการไปดำเนินการอยู่ และในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษดูแลในเรื่องนี้อยู่

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในเรื่องของการลด ละ การใช้ถุงพลาสติก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว และเครือข่ายเกษตรกร ได้ลงพื้นที่รณรงค์ปลูกฝังเยาวชนคนไทยลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก พัฒนาการองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงพื้นที่เป้าหมายคือ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อจัดกิจกรรม “รักษ์ลันตา ชูถุงผ้า ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” สอดรับแคมเปญ คิดถูก คิดถูก ซีซั่น ๖ หนึ่งในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะประสานไปยังคุณก้องศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประสานให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางในการรักษาสิ่งแวดล้อม

๒. การจัดประชุม The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Seas (EMECS 12) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล พัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น จะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องพลาสติกด้วย ซึ่งจะเป็นการอภิปรายของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญสูง ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๓ การดำเนินการเรื่องงบประมาณการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

นายอรรรงค์ เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๖ - ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๗.๓ การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ไปดำเนินการในเรื่องงบประมาณอีกครั้ง โดยให้ของบประมาณเพิ่มเติมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากงบประมาณที่ต้องใช้เป็นเงินจำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรประสานไปอีกครั้งเพื่อของบประมาณเพิ่มเติม

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาหักหัวง

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเป็นมา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) จากเดิม นางสาว กัญญาภัค ศรีสุข เปลี่ยนเป็น นางสาวศยมน พุททมงคล เนื่องจาก นางสาวกัญญาภัค ศรีสุข ลาออกจาก ราชการ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ พิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ การอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเป็นมา

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) จากเดิม นางสาวสุวิมล ทวีสุวรรณ เปลี่ยนเป็น นางสาวลดาวัลย์ จันทร์วงศ์ เนื่องจาก นางสาวสุวิมล ทวีสุวรรณ ลาออกจากราชการ

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ความเป็นมา

ด้วยคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จากเดิม นางสาวกฤติกา จินาชาญ เปลี่ยนเป็น นายคนวัต สีพุทธสุข เนื่องจาก นางสาวกฤติกา จินาชาญ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๕.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก ข ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์

- ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ความเป็นมา

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไข ภาคผนวก ข ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

การขอปรับปรุงแก้ไข ภาคผนวก ข ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก ข ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขภาคผนวก ข ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

๕. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๖.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวมรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๕๑๖ คน ผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ คน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๖ คน โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๕๑๖ คน และผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ คน โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย

๒. อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๖ คน โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๕๑๖ คน และผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ คน โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย ดังเสนอ

๒. อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๖ คน โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังเสนอ

๓. รับรองมติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อดำเนินการสมทบการเบิกจ่ายงวดงานรายการสิ่งก่อสร้าง

ความเป็นมา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง งบประมาณ ๑๗๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน สำนักงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการสมทบวงเงินค่าก่อสร้างด้วยเงินรายได้ของหน่วยงานตามอัตราที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสมทบวงเงินค่าก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินค่าก่อสร้างรวม ทั้งนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวต้องใช้งบประมาณสมทบวงเงินค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๓๙๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๒,๓๙๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการสมทบการเบิกจ่ายงวดงานรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้งบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวหลังหักอนุมัติขอใช้ในครั้งนี มีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	งบประมาณเงินรายได้สะสม ณ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ (บาท)	งบประมาณที่ขออนุมัติครั้งนี้ (บาท)	งบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ (บาท)
๑.	กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดตราง	๑๐,๖๘๖,๗๗๘.๕๒	๒,๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๘,๒๙๑,๗๗๘.๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๑๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมีได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อดำเนินการสมทบการเบิกจ่ายงวดงานรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๓ พิจารณาขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย และเงินรายได้สะสมของสำนักงานวิทยาเขตตราง เพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

ความเป็นมา

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานครการช่าง ได้ดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชดใช้ค่าเสียหายโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว อำเภอเสนา จังหวัดตราง เป็นจำนวนเงิน ๘๖,๖๕๕,๙๕๕.๗๖ บาท ซึ่งศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำ ที่ อ.๑๓๗๕/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๗๕/๒๕๖๐ ให้มหาวิทยาลัยฯ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานครการช่าง จำนวน ๔๘,๐๙๑,๖๓๘.๐๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ฟ้องคดี

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเสนอต่อสำนักงานงบประมาณ เพื่อชดใช้ค่าเสียหายตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๔๘,๐๙๑,๖๓๘.๐๔ บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ฟ้องคดี จำนวน ๒๐,๒๒๘,๑๓๓.๕๑ บาท รวมเป็นเงิน ๖๘,๓๑๙,๗๗๑.๕๕ บาท

โดยสำนักงานงบประมาณ ได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรื เพื่อพิจารณา ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นรายการที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๖๘,๓๑๙,๗๗๑.๕๕ บาท แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานที่มีเงินรายได้ และเป็นกรณีความ

เสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งรัฐไม่สมควรที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายเสียหายที่เกิดขึ้น จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๖๘,๓๑๙,๗๗๑.๕๕ บาท (หกสิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว

ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานครการช่าง) ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๗๑,๗๗๘,๔๑๖.๗๕ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย หลังจากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนกว่าชำระค่าเสียหาย รายละเอียดค่าเสียหายดังนี้

ตารางสรุปการคำนวณเงินเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี
ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.	ค่างานก่อสร้างบางส่วน งวดที่ ๙,๑๓,๑๕-๒๐	๔๓,๖๒๔,๓๕๐
๒.	ค่าวัสดุก่อสร้างที่เสื่อมสภาพ	๑,๘๖๕,๖๘๘.๐๔
๓.	ค่าเสียหายจากการสั่งอายัดเครื่องจักร, อุปกรณ์	๒,๐๔๐,๐๐๐
๔.	ค่าจ้างคนงานอยู่เวรยามรักษาทรัพย์สิน	๕๖๑,๖๐๐
๕.	ดอกเบี้ย ณ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๕ - ๒๐ ก.ค.๖๑	๒๓,๖๘๖,๗๗๘.๗๑
	รวมทั้งสิ้น	๗๑,๗๗๘,๔๑๖.๗๕

โดยค่าเสียหายดังกล่าว ขออนุมัติเบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	งบประมาณเงินรายได้สะสม ณ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑	งบประมาณที่ขออนุมัติครั้งนี้	งบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ
	สำนักงานอธิการบดี	๑๕๗,๔๐๘,๓๓๔.๙๗	๖๓,๗๗๘,๔๑๖.๗๕	๙๓,๖๒๙,๙๑๘.๒๒
๑.	ขออนุมัติเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานครการช่าง) ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด	๑๕๗,๔๐๘,๓๓๔.๙๗	๖๓,๗๗๘,๔๑๖.๗๕	๙๓,๖๒๙,๙๑๘.๒๒
	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	๑๘,๕๐๑,๓๑๔.๑๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๑,๓๑๔.๑๐
๒.	ขออนุมัติเงินรายได้สะสมของสำนักงานวิทยาเขตตรัง เพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานคร การช่าง) ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด	๑๘,๕๐๑,๓๑๔.๑๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๑,๓๑๔.๑๐
	รวมทั้งสิ้น		๗๑,๗๗๘,๔๑๖.๗๕	

ทั้งนี้ดอกเบี้ยหลังจากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนกว่าชำระค่าเสียหายเสร็จสิ้น ให้สมทบด้วยเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยและเงินรายได้สะสมของสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน ๗๑,๗๗๘,๔๑๖.๗๕ บาท (เจ็ดสิบบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ยหลังจากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนกว่าชำระค่าเสียหาย เพื่อชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานครการช่าง) ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๑๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมีได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

๑. อนุมัติเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยและเงินรายได้สะสมของสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน ๗๑,๗๗๘,๔๑๖.๗๕ บาท (เจ็ดสิบบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) ดังเสนอพร้อมดอกเบี้ยหลังจากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนกว่าชำระค่าเสียหาย เพื่อชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานครการช่าง) ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

๒. ให้วิทยาเขตตรัง ใช้เงินรายได้สะสมของสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ในการชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษา แต่เนื่องจากยอดเงินรายได้สะสมของวิทยาเขตตรัง มีจำนวนคงเหลือ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งยังขาดอีก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยให้ยืมทดรองจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยไปก่อน และให้วิทยาเขตตรังคืนเงินให้มหาวิทยาลัยฯ ในภายหลัง

๓. สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายบุคคล ดังต่อไปนี้

๓.๑ นายนิพนธ์ ภิญโญ

๓.๒ นายธำรงค์ เจริญกุล

๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์

๓.๔ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ร่วมกับผู้บริหารในการเจรจาไกล่เกลี่ยขอลดดอกเบี้ยจากผู้ฟ้องคดี

๔. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการหาผู้รับผิดชอบละเมิดตามระเบียบโดยเคร่งครัดและเร่งด่วน

๕. รับรองมติที่ประชุม

๖.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น

ตามความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามข้อ ๑๐ ให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่าคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง | กรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. ผู้รับผิดชอบงานด้านบุคคล | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และมีหน้าที่ดังนี้

๑. พิจารณากลับกรองผลการประเมินค่างานและการกำหนดกรอบตำแหน่งเว้นแต่กรอบตำแหน่งตามข้อ ๑๖ วรรคสอง

๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหารสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม

๓. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

๔. พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอ ก.บ.ม. พิจารณานุมัติ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยตำแหน่งและบุคคล ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง | กรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นางสาวปวีณา ทิมชุต | ผู้ช่วยเลขานุการ |

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังเสนอและรับรองมติที่ประชุม

๖.๕ พิจารณานุมัติเกลี้ยอัตรากำลัง ภายในกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ โดยจำแนกเป็นสายวิชาการ จำนวน ๘๖๕ อัตรากำลัง และสายสนับสนุน จำนวน ๗๐๑ อัตรากำลัง

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบในหลักการดำเนินการตามมาตรการและการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัยได้กำหนด คือ ให้อัตรากำลัง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของหน่วยงานคืนกลับเป็นอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะนำอัตรากำลังจัดสรรให้กับหน่วยงานที่มีจำนวนอาจารย์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังให้แก่งานในสาขาที่มีจำนวนอาจารย์ต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว จำนวน ๒๔ อัตรากำลัง ทำให้บางหน่วยงานมีจำนวนอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลังไม่เพียงพอที่จะบรรจุอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรรใหม่

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกินกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ที่ได้อนุมัติไว้แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลัง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จำนวน ๓ อัตรา ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากกรอบอัตรากำลังของคณะมีไม่เพียงพอที่จะใช้บรรจุอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรเพิ่ม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเกลี่ยอัตรากำลัง ภายในกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งบัญญัติว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบของตำแหน่งอันดับเงินเดือนของตำแหน่ง และจำนวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กำหนดคราวละสี่ปีโดยต้องคำนึงถึงควมมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติเกลี่ยอัตรากำลัง ภายในกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๖ พิจารณาแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามทีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีมติจัดตั้งสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และได้ออกประกาศจัดตั้งสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ประกอบกับในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๓ - ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติแต่งตั้ง นายจร สุวรรณชาติ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย นั้น

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การบริหารงานของสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย แล้วเสร็จ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคห้า และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้ง นายจเร สุวรรณชาติ ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และรับรองมติที่ประชุม

๖.๗ พิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๗ ราย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นสมควรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน ๖ ราย และเห็นควรให้ Carl-Philipp Graf Von Hardenberg เปลี่ยนแปลงปริญญา จากเดิม วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) เป็น ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม) ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ปริญญา
๑	นายรังษี รัตนปราการ	สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
๒	Carl-Philipp Graf Von Hardenberg	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรม)
๓	นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์	วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)
๔	นายมานพ ทิวารี	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)
๕	นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว)
๖	นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว	เทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยการลงคะแนนลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร” และตามข้อ ๑๑ และ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดให้ ข้อ ๑๑ “ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ตามรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการปริญญาเกิตติมศักดิ์ โดยการพิจารณาลับ” และ ข้อ ๑๒ “การออกเสียงลงมติของคณะกรรมการปริญญาเกิตติมศักดิ์ และสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับและต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา

ผลการดำเนินการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมดจำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างน้อย ๒๕ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ โดยในการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ นางสาวนพพร เรืองสกุล ได้ออกจากห้องประชุมเนื่องจากมีภารกิจ การประชุมในระเบียบวาระนี้จึงมีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๔ คน โดยที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานุช ขำเจริญ และอาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน จากการออกเสียงลงมติ โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ เพื่อพิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการปริญญาเกิตติมศักดิ์ ผลคะแนนปรากฏดังนี้

๑. นายรังษี รัตนปราการ	สมควร ๒๔ คะแนน
๒. Carl-Philipp Graf Von Hardenberg	สมควร ๒๔ คะแนน
๓. นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์	สมควร ๒๔ คะแนน
๔. นายมานพ ทิวารี	สมควร ๒๔ คะแนน
๕. นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร	สมควร ๒๔ คะแนน
๖. นางพูนทรัพย์ ชูแก้ว	สมควร ๒๔ คะแนน

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากการออกเสียงลงมติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยใช้วิธีการลงคะแนนลับ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการปริญญาเกิตติมศักดิ์ จำนวน ๖ ราย มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงผ่านเกณฑ์ตามข้อบังคับฯ ที่ประชุมฯ จึงมีมติอนุมัติรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๖ รายดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๘ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีภาระละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติ ให้ผ่านการประเมินเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายกิตติศักดิ์ ชุมทอง ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	ตำแหน่งที่เลื่อน/สาขาวิชา/สังกัด	อนุมัติให้ดำรงตำแหน่งไม่ก่อนวันที่
นายกิตติศักดิ์ ชุมทอง	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (ตำรา ๑ เรื่อง คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด)	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้

๑. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ชุมทอง จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบดังเสนอ ตามข้อ ๑

๒. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ ๒

๓. รับรองมติที่ประชุม

๖.๙ พิจารณาการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(วาระลับ)

๖.๑๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของบุคลากรและบุคคลทั่วไปจากเงินรายได้ พ.ศ.

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๖ - ๕/๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของบุคลากรและบุคคลทั่วไปจากเงินรายได้ พ.ศ. และเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของบุคลากรและบุคคลทั่วไปจากเงินรายได้ พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ ปรับแก้ร่างระเบียบฯ ดังนี้

๑. ปรับแก้ชื่อร่างระเบียบฯ เป็น ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ.

๒. ในข้อ ๓ ให้เพิ่มนิยามของคำว่า “คณะกรรมการทุน” หมายความว่า คณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม ของบุคลากร และให้ ตัดนิยามของคำว่า “บุคคลทั่วไป” ออก

๓. ในข้อ ๑๑ ให้แก้ไขเป็น อัตราค่าใช้จ่ายทุนภายในประเทศให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการทุน

๔. เพิ่มบทเฉพาะกาล ข้อ ๑๕ “ในระหว่างที่คณะกรรมการทุนยังไม่ได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับทุน ในประเทศ ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยได้ทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางไว้แล้วไปพลาง ก่อนจนกว่าคณะกรรมการทุนจะได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายใหม่”

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา ของบุคลากรจากเงินรายได้ พ.ศ. ดังเสนอ

๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ และตรวจสอบความ ถูกต้องให้เรียบร้อยอีกครั้ง

๓. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๗. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗(๔) ซึ่งได้กำหนดให้ สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึง ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

๘.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ความเป็นมา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงาน ให้กับข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามมติที่ประชุมคณะบดีและผู้อำนวยการ วิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๐ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบประมาณ ที่แต่ละคณะหรือวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ โดยให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและ สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น และเนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ นำมาใช้เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน กองคลังจึงได้เสนอวาระมายังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ ดำเนินการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะหรือวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของงบดำเนินงานที่ไม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ ดังเอกสารงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินรายรับจริง และให้นำระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (๑๑) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ ปรับแก้ร่างประกาศฯ โดยในข้อ ๓ ให้เพิ่มนิยามของคำว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย”

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังเสนอ

๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง

๓. รับรองมติที่ประชุม

๘.๒ การดำเนินการในเรื่องการของบประมาณ

นายจรัสกร เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรรงบประมาณใหม่ นอกจากจะมีการจัดสรรตามยุทธศาสตร์จังหวัด ก็มีการจัดสรรงบประมาณในระดับภาคด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ สามารถของบประมาณกลุ่มภาคได้ ได้ทั้งงบภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรประสานงานไปยังฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัด ตามพื้นที่ที่มีวิทยาเขตตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการส่งแผนงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ เพราะงบประมาณมีหลากหลายแหล่งที่มา ที่มหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการขอได้

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๘.๓ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการกุศลโครงการ "เดิน-วิ่ง Sci-tech ฟันรันทัน สานฝัน เพื่อน้อง" ครั้งที่ ๒

รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สโใหญ่) ได้จัดโครงการ "เดิน-วิ่ง Sci-tech ฟันรันทัน สานฝัน เพื่อน้อง" ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งคณะได้รับการสนับสนุนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารทุกท่าน นั้น รายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๙๑๑,๘๔๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยหักเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ที่เหลือก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ฉันทวรรณ
(นางสาวนิภาวรรณ นิมดวง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม

(นางตรุณี ลินิน)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกลีน)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒